

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.70 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.67-31.77 บาท

*บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.70 บาท แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.77 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.67-31.77 บาท

*นายจิตติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.70 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน 31.77 บาท โดยในสัปดาห์นี้เชื่อว่าผู้ค้าในตลาดการเงินจะให้ความสนใจกับทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

*แม้ในขั้นต้น ทั้ง 2 ประเทศมีการสื่อสารว่าจะไม่หิบบค่าเงิน ขึ้นมาเป็นประเด็นในการเจรจา แต่โอกาสที่จะเห็นสกุลเงินหยวนอ่อนค่าลงในระยะสั้น แม้จะมีการลดดอกเบี้ยฝั่งจีน ก็เกิดขึ้นได้ยากในช่วงสั้นเนื่องจากเป็นประเด็นที่ยังเปราะบาง

*ขณะที่ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีการลงมติเรื่อง Brexit เชื่อว่าจะทำให้ตลาดบาทบาทหวนกลับเข้าสู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยก่อน จึงต้องระวังว่าค่าเงินเอเชียอาจแข็งค่า และราคาทองคำอาจปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยจะกดดันให้เงินบาทพลิกกลับไปแข็งค่าด้วย

*คาดกรอบเงินบาทในวันนี้ 31.67 - 31.77 บาทและกรอบสัปดาห์นี้ 31.50 - 32.00 บาท

*เขากล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ คาดว่ายอดขายปลีกในสหรัฐฯ (Core Retail Sales) เดือนมกราคมจะสูงขึ้น 0.6% จากเดือนก่อน เป็นการกลับมาขยายตัวเดือนแรกหลังจาก ในเดือนธันวาคมที่หดตัวถึง 1.4%

*ต่อด้วยประเด็นการเมืองยุโรป ในวันอังคารถึงพฤหัสบดี รัฐสภาอังกฤษจะมีการลงมติบนร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป (Brexit) มองว่ารัฐสภาอังกฤษจะมีมติ “ไม่รับ” ร่างข้อตกลงล่าสุด เพิ่มความเสี่ยงที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปโดย “ไม่มีข้อตกลง” (No Deal)

*วันพฤหัสบดี ตลาดจะจับตารายงานตัวเลขเศรษฐกิจเงินในเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพียง 5.5% เช่นเดียวกับยอดค้าปลีกที่จะขยายตัวเพียง 8.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ย้ำภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงต้นปี

*วันศุกร์ คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะมีมติ “คง” นโยบายการเงินทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง หนุนให้ BOJ สามารถแสดงจุดยืนการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มขึ้นได้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.41 วันศุกร์ 97.60

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 524.11 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 175.16 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.812 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้